

Môn-Đệ-Hóa Truyền Giáo Cấp 3 - Bài 10

“Hành động có tiếng nói lớn hơn lời nói”

(Actions speak louder than words)

22 tháng 7 năm 2024

"Vậy, ai nghe lời Ta dạy và làm theo, sẽ giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên nền đá" (Ma-thi-ơ 7:24)

Giới Thiệu:

Trong tuần trước MS Tươi đã chia sẻ cho lớp về kinh nghiệm của MS trong việc chứng đạo tại quê nhà và những sự khó khăn tại đó. Có những trường hợp mà lời làm chứng rất đơn sơ nhưng lại dẫn đến những kết quả không thể ngờ. MS cũng đã hướng dẫn lớp để thảo luận về những khó khăn và trở ngại trong việc chứng đạo tại vùng đất chúng ta đang cư ngụ.

Trong bài số 9, chúng ta cũng đã duyệt qua kết quả của cuộc thăm dò vào ngày 24 tháng 6. Cảm ơn Chúa là có những lời hứa nguyện dâng hiến thì giờ cho việc hướng dẫn một người “tín đồ” trở nên một môn-đệ Chúa.

Trong bài hôm nay chúng ta sẽ đề cập thêm về những trở ngại chúng ta sẽ gặp phải khi những môn-đệ Chúa muốn vâng phục Chúa trong Đại Mạng Lệnh Chúa truyền sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại.

Một trong những trở ngại lớn nhất là bày tỏ đức tin qua hành động.

Nói dễ hơn làm (Easier said than done)

Một số trong chúng ta có lẽ đã nghe câu thành ngữ này, “Nói dễ hơn làm” (Easier said than done). Khi thảo luận một vấn đề gì để lên khuôn thực hành thì rất dễ có nhiều ý kiến. Nhưng khi bắt tay vào việc thì có nhiều khúc mắc hay trục trặc mà chưa được nghĩ tới. Những điều gây trục trặc này làm cho sự thực hành bị đình trệ hay bãi bỏ.

Có lẽ chúng ta có những kinh nghiệm khi chúng ta nói chúng ta sẽ làm một điều gì đó cho một ai nhưng vì lý do gì đó, chúng ta không thực hiện được. Điều này sẽ gây nên những sức mẻ giữa chúng ta và người đó. Do đó hành động của một môn-đệ Chúa hết sức quan trọng. Chúng ta muốn hành động của mình phải đi đôi với niềm tin của mình.

Chúng ta xem lời Chúa Cứu Thế trong Ma-thi-ơ 7:24-27

Vậy, ai nghe lời Ta dạy và làm theo, sẽ giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên nền đá. Khi mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, cuồng phong ập đến, nhà ấy không sụp đổ vì đã được xây trên nền đá. Còn ai nghe lời Ta dạy, nhưng không làm theo thì giống như một người ngu dại xây nhà mình trên cát. Khi mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, gió bão ập đến, thì nhà ấy sụp đổ, hư hại nặng nề.

Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy rõ có hai hạng người theo Ngài để nghe Chúa giảng dạy. Và Chúa phân biệt rất rõ sự khác nhau của hai hạng người. Điểm giống nhau là cả hai hạng người đều nghe lời dạy của Chúa. Tuy nhiên điểm khác biệt ở chỗ là **làm theo** hay **KHÔNG làm theo**. Chúa nói bất cứ ai nghe và làm theo thì như người khôn ngoan biết xây dựng nhà mình trên một nền tảng vững chắc. Công khó của người khôn ngoan sẽ tồn tại cho dù gặp phải những thử thách khó khăn. Còn hạng người chỉ nghe mà thôi chứ không làm theo lời

Chúa dạy thì được Chúa coi là người ngu dại. Công trình của việc người làm sẽ không đứng nổi trước những thách thức khó khăn.

Chúng ta thấy Chúa Cứu Thế nhấn mạnh đến một lẽ đạo quan trọng: việc làm vâng theo lời Chúa dạy là điều môn-đệ Chúa cần phải làm theo.

Một câu KT tương tự trong I Sa-mu-ên 15:22, cho thấy điều gì tốt hơn của lễ dâng lên cho Chúa:

*Ông Sa-mu-ên nói: “Dâng tế lễ toàn thiêu và sinh tế có làm CHÚA vui lòng bằng sự vâng lời CHÚA không? **Vâng lời chắc chắn tốt hơn dâng sinh tế, chú tâm nghe theo tốt hơn dâng mỡ chiên đực.**”*

Cũng trong Ma-thi-ơ đoạn 7, Chúa có một lời cảnh báo hết sức nghiêm trọng cho những ai làm môn đệ thật của Chúa (7:21): *Không phải hễ ai nói với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’ đều sẽ vào Nước Thiên Đàng đâu, nhưng chỉ những người **làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời.***

Một lần nữa chúng ta thấy tầm quan trọng của việc làm của môn-đệ Chúa có theo ý muốn của Đức Chúa Cha hay không. Điều này Chúa muốn dạy chúng ta về việc một người bày tỏ đức tin nhưng không làm theo ý Cha sẽ có một hậu quả thật tai hại khi bước vào cõi vĩnh hằng.

Ngoài ra sứ-đồ Gia-cơ cũng cảnh báo trong Gia-cơ 1:22, *Hãy **thực hành** Lời Chúa, đừng tưởng chỉ nghe là đủ mà **tự lừa dối mình.*** Nếu chỉ nghe lời Chúa dạy mà thôi nhưng không làm theo thì tự lừa dối. Tự lừa dối điều gì? Mình cứ tưởng là mình sẽ bước vào cõi vĩnh hằng khi chỉ nghe mà thôi thì cái “tưởng” sai lầm đó sẽ dẫn đến chỗ hư mất đời đời mà mình không biết.

Vì vậy môn-đệ Chúa cần phải tìm kiếm ý Chúa bằng cách dành thì giờ nhiều hơn để suy gẫm lời Ngài trong Kinh Thánh. Đó là cách tốt nhất để môn-đệ Ngài biết rõ ý Chúa cho chính mình.

Tuy nhiên chúng ta cũng nên nhớ: những điều Chúa muốn chúng ta làm thì Ngài cũng ban thêm sức cho chúng ta để chúng ta vâng theo, như chính Chúa đã nói, *“**vì ngoài Ta các con không làm gì được**”* (Giăng 15:5b). Và sứ-đồ Phao-lô cũng khích lệ môn-đệ Chúa, *“**Tôi đủ sức làm được mọi việc nhờ **Đấng ban thêm năng lực cho tôi.****”* (Phi-líp 4:13).

Môn-đệ Chúa cần phải để Chúa giúp thì mới có thể vâng theo những lời Chúa dạy vì bởi sức riêng chúng ta không thể nào vâng lời Chúa được. Như vậy điều ưu-tiên là sự đầu phục Chúa để Ngài hành động qua chúng ta, là môn-đệ Ngài.

Các ngăn trở cần nhờ Chúa để vượt qua

Có lẽ sự ngăn trở lớn nhất để môn-đệ Chúa vâng phục Đại Mạng Lệnh của Chúa là nỗi lo sợ. Lo sợ gì?

- 1. Lo sợ bị người khác chê cười?** hay nói cách khác chúng ta có sự hổ thẹn khi chúng ta muốn giới thiệu Chúa cho người khác? Hãy ghi nhớ lời Chúa nói trong Lu-ca 9:26, *Vì nếu ai hổ thẹn về Ta và về đạo Ta thì Con Người sẽ hổ thẹn về người đó, khi Ngài trở lại trong vinh quang của Ngài, của Cha và của các thiên sứ thánh.* Xin Chúa cho không ai trong chúng ta hổ thẹn về Chúa và lời Ngài.
- 2. Lo sợ làm tổn thương người khác:** có thể nào lời nói của chúng ta làm người khác bị tổn thương? Nên nhớ lời Phao-lô dạy để chúng ta cầu xin Chúa cho lời nói có ân-hậu (Cô-lô-se 4:6, *Lời nói của anh chị em phải có ân hậu ...*). Xin Chúa cho chúng ta có sự hài hòa khi nói về Chúa cho người lân cận
- 3. Lo sợ bị từ chối?** Nên nhớ có nhiều người đã khước từ tình yêu của Chúa rồi. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta không chia sẻ Tin Lành cho những người chúng ta thường gặp.

4. **Lo sợ vì không biết phải nói gì?** Điều mình cần chuẩn bị là nói đến kinh nghiệm trước khi chúng ta biết Chúa và sau khi chúng ta biết Chúa. Có điều gì đã thúc đẩy chúng ta trở nên một môn-đệ Ngài? Mỗi một môn-đệ Chúa phải biết rõ lý do nào mình trở thành một môn-đệ Chúa. Còn viết trình bày Tin Lành là gì thì chúng ta sẽ có một bài khác để nói đến căn bản của sứ điệp Tin Lành.
5. **Lo sợ người khác thấy những điểm bất toàn của mình.** Không ai là toàn hảo trước mặt Chúa. Môn-đệ Chúa muốn càng ngày càng được thánh hóa để mặt lấy bản tính của Chúa. Chúng ta cần xin Chúa sửa lại những gì không đẹp lòng Chúa để chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn khi nói về Chúa cho người lân cận.

Có thể có những ngăn trở tương tự của mỗi cá nhân mà làm cho chúng ta chùng bước trong việc muốn chia sẻ Tin Lành cho những người lân cận. Tuy nhiên Lời Chúa luôn khích lệ môn-đệ Ngài trong 2 Ti-mô-thê 1:7, ***“Vì Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta một tâm thần sợ hãi, nhưng ban cho chúng ta năng lực, tình yêu thương và tự chủ.”***

Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa cất đi bất cứ nỗi lo sợ nào bên trong chúng ta để chúng ta sẽ có sức Ngài ban cho mà vâng phục Đại Mạng Lệnh của Ngài.

Chúa đang mở những cánh cửa

Xin chúng ta tiếp tục thêm lời cầu nguyện để Chúa mở những cơ hội cho môn-đệ Chúa có những hành động tích cực vâng theo Đại Mạng Lệnh Chúa để gặt hái những kết quả có giá trị vĩnh hằng. Có một vài bậc cha mẹ đã yêu cầu nhóm này cầu nguyện cho sự cứu rỗi linh hồn của con cái họ. Đây là những cơ hội để chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan trong việc tiếp cận để giới thiệu Tin Lành đến với những người này.

Chương trình Ca-nhạc thánh với tựa đề “Việc Chúa Diệu Kỳ” sẽ vào thứ bảy sắp tới. Xin mỗi chúng ta nhớ thêm lời mời đến những người thân quen để họ được nghe những lời làm chứng về quyền năng tái tạo cho những cuộc đời được biến đổi.

Có những tấm lòng của môn-đệ Chúa muốn vâng theo Đại Mạng Lệnh

Trong cuộc thăm dò vào ngày 24 tháng 6, có 9 người đã tình nguyện để trở thành những hướng dẫn viên để làm một “tín đồ” trở nên một môn-đệ Chúa. Xin chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho những người có lời hứa nguyện để được sự hướng dẫn của Chua Thánh Linh trong việc này.

Mong rằng chúng ta sẽ có những cuộc gặp gỡ bên ngoài lớp để thảo luận thêm về những bước kế tiếp trong chương trình truyền đạo một-trên-một (one-on-one evangelism).

Kết Luận:

Môn-đệ Chúa không chỉ nghe lời Chúa dạy, nhưng cũng phải nhờ sức Chúa để vâng theo lời Ngài. Đây là điểm cốt yếu của môn-đệ Chúa. Môn-đệ Chúa cần có một sự tương giao với Chúa để biết rõ ý Chúa cho chính mình. Chỉ có cách duy nhất là dành nhiều thì giờ tương giao với Chúa và suy gẫm lời Chúa để nghe được điều gì Chúa muốn bày tỏ cho mình qua lời Chúa trong Kinh Thánh. Chính lời Ngài là Lễ Thật sẽ biến đổi và thánh hóa mỗi chúng ta.

Chính Chúa sẽ thêm sức cho môn-đệ Chúa để vâng theo ý Chúa và Ngài sẽ tạo cơ hội để chúng ta vâng theo Đại-Mạng-Lệnh Ngài. Xin Chúa tiếp tục mở những cánh cửa và những tấm lòng để môn-đệ Chúa có cơ hội gieo và gặt hái những bông trái có giá trị vĩnh hằng.

Câu hỏi suy gẫm

1. Xin giải thích ngụ ý chữ “nền đá” trong Ma-thi-ơ 7:24 dựa trên các câu KT trong 1 Cô-rinh-tô 3:10-12

2. Hãy suy nghĩ đến một ngăn trở mà chưa được đề cập đến trong bài. Làm thế nào để chúng ta có thể vượt qua ngăn trở này?

3. Xin nêu ra những sự khác biệt về phương diện thuộc linh giữa một người được gọi là “tín đồ” và một người được gọi là môn-đệ Chúa